

Kbang, ngày 25 tháng 3 năm 2018

**BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**  
**năm 2018**

Họ và tên: **Trương Văn Đạt**

Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1971

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang.

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Đảng huyện Kbang.

Thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo, cụ thể như sau:

**1- Về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018**

- Phần đầu làm theo những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, phương pháp của Bác trong công tác và sinh hoạt, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

+ Trong công việc: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để mưu lợi cho cá nhân, gia đình. Làm việc công tâm, khách quan, kiên quyết, không “trông chờ, ỷ lại” cấp trên.

+ Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống người đảng viên, nói đi đôi với làm, thực hiện và chấp hành nghiêm túc những quy định về những điều đảng viên không được làm; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện cục bộ địa phương, bè phái, chủ nghĩa cá nhân làm mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện nếp sống văn minh trong gia đình, nơi cư trú và công tác để cán bộ, quần chúng nhân dân noi theo.

+ Thường xuyên kiểm tra, giáo dục việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên; phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối

với tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm. Có biện pháp chấn chỉnh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm; qua đó, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ. Tăng cường đi công tác cơ sở để nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc từ huyện đến thôn, làng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới phương thức, tác phong công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

## **2- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao**

Trong năm 2018, tôi xác định các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm Bí thư Huyện ủy, là hạt nhân giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cùng với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy điều hành công việc hàng ngày của cấp ủy đúng theo Quy chế; điều hòa mối quan hệ hoạt động giữa Thường trực Huyện ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan trực thuộc Trung ương, Tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy huyện nhà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Phát huy tinh thần chủ động, quyết đoán, hành động quyết liệt và đề ra giải pháp tốt để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề khó khăn, phức tạp ngay từ cơ sở, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh các loại cây trồng gắn với đầu ra cho sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp có giá trị; phát triển cây dược liệu, phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa trở thành kinh tế mũi nhọn của huyện.

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tập trung giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. củng cố định canh, định cư cho 01 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

